



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับ  
เครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” แก่นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....



## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

**ประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ  
ติดตามผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ**



พลอากาศโท ชลธิธิพร คำหอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ในฐานะประธานอนุกรรมการตัดสินผลงานที่เสริมสร้างกองทัพอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย คณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผล กลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน ประเภท KM จำนวน ๔ กลุ่ม และ ประเภท QCC จำนวน ๒ กลุ่ม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมี พลอากาศตรี เกรียงไกร ไสธรัชชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กรมแพทย์ทหารอากาศ

**กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑**



พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

**ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ**

**ดูงานการลำเลียงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ ๑๑ (EC725)**



พลอากาศตรี จักรกริช สีสู่สรุไร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ เข้าศึกษาดูงานการลำเลียงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ ๑๑ (EC725) โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี



## โครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



พลอากาศตรี ประเสริฐ ช่างประเสริฐ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สำหรับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เพื่อให้ข้าราชการสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ดี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)

### พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหารชั้นประทวนชั้นยศจ่าอากาศตรี สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รุ่นที่ ๒



พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหารชั้นประทวนชั้นยศจ่าอากาศตรี สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รุ่นที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาทักษะความชำนาญในหน้าที่สารวัตรทหาร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

### กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะกองทัพอากาศเมียนมา



นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ พลอากาศจัตวา โชอ่อง ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศมิตจีนา กองทัพอากาศเมียนมา และคณะผู้บริหารระดับสูงกองทัพอากาศเมียนมา เดินทางเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูง ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กองทัพอากาศเมียนมา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการการศึกษา และการกีฬา และประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร  
และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑



นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นายตวง อินทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา และการกีฬา และประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ"กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"(ครั้งที่๑) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะได้เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ"แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ"และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก นราริพ พุทธิสีมา รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ ตัดผมชาย - หญิง และการแสดงดนตรี พร้อมทั้งมอบวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทำการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ - ๑๒๐๐ จึงขอให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท โดยจะทำการตรวจร่างกาย หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

กองทัพอากาศ กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด

“กองทัพอากาศทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหาเสพติด ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)